

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

SONIC – บางทีก็ต้องเลือก ตีหัวเข้าบ้าน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลีจิวหัว... ก็ถือว่า เป็นอีกรูปแบบการเล่น หรืออีกกลยุทธ์หนึ่งในการเก็งกำไร

เพราะบางครั้ง เราอาจจะไม่เจอหุ้นที่ถูกตัว หรือไม่แน่ใจว่าจะเล่น เทรนยาวๆ ได้แค่ไหน ยิ่งถ้าใจไม่แข็งพอ แบบที่จะทนถือ JTS มาจากต้นปีที่แล้วได้สักก็ การใช้กลยุทธ์ ตีหัวเข้าบ้าน ก็อาจจะเหมาะสมในบางจังหวะ หรืออาจจะเป็นหุ้นที่เราไม่เน้นอะไรมากมาย แค่เก็งกำไรช่วงเวลา รอตลาตที่กำลังอยู่ในช่วงของการพักฐาน หรือตลาดซิมๆ หนึ่งๆ การเก็งกำไรในหุ้นเล็กๆ หุ้นจืดจืด ก็ต้องเลือกกลยุทธ์แบบนี้แหละ... ซึ่งจะว่าไปแล้ว เหนือเมฆอาจจะไม่ต้องกลัวหรือแนะนำอะไรมากมายกระมัง เรื่องการเล่น การเก็งกำไร แต่ละท่าน ก็น่าจะมีความถนัดเฉพาะตัวกันอยู่แล้ว... เชื่อว่าสิ่งที่ทุกท่านอยากจะทราบ อยากจะขอความเห็นกันหลายๆ นั้น ก็ น่าจะเป็นรูปแบบของตลาด หรือ แนวโน้มของ SET Index มากกว่า โดยเรื่องนี้ นอกจากจะอ่านบทวิเคราะห์ ประจำสัปดาห์ของเหนือเมฆในแต่ละสัปดาห์แล้ว (บทวิเคราะห์ at the chart room ทุกวันแรกของสัปดาห์) เหนือเมฆอยากให้ท่านติดตามกันที่ Live ในแต่ละวันด้วยน่าจะดีเหมือนกันนะครับ จะได้เห็นภาพกันชัดๆ ในเรื่องของสัญญาณทางเทคนิค เข้าที่เฟสบู๊ค แล้วค้นหา UTRADE Thailand นะครับ จะเจอการ Live ทุกวัน หรือ ถ้าไม่มีเวลานั่งชมกันสดๆ ก็สามารถดูย้อนหลังกันเพลินๆ ได้... อาจจะไม่แฉกรีดลึกกรีดน้อย ในการวิเคราะห์หุ้นต่างๆ ไว้ให้ด้วย... อย่างตอนนั้น ถ้าใครได้ชมไปเมื่อวันวาน ก็คงจะพอทราบแล้วล่ะครับว่า จะเล่นกับการแกว่งตัวของ ตลาด หรือ SET Index อย่างไร ... ตรงไหนที่จะจบรอบ ตรงไหนที่จะไปยาวๆ รู้แล้วนะ

ดูตามเกม... ก็ยังไม่ใช่แนวโน้มขาขึ้นจริง ๆ จัง ๆ เสียเลยที่เดียว ดังนั้น การจะเล่นเกมแบบ ตีหัวเข้าบ้านนั้น ก็ต้องเผื่อประตุทางหนีไว้ด้วย และกำไรสำหรับการเล่นแบบนี้ นั้น อาจจะไม่ต้องหวังเยอะ

แนวรับ : ... 4.40-4.30 หรือ ถ้ายืนระดับ 4.50 ได้ ก็นำตาม

เป้าหมาย : ... สู้ 4.90-5.00 หรือ หวังไม่เกิน 5.20 ไปก่อน

Price Chart...(SONIC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SONIC... จริงๆ ภาพของสัญญาณนั้น ก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นพิเศษ การทำรูปแบบโครงสร้าง double bottoms ระยะสั้นๆ ก็อาจจะหวังถึงการขึ้นสั้นๆ หรือ เรียกว่า จังหวะของการ Rebound อาจจะมีพอมี ระยะทางให้เราได้เก็งกำไรได้ แต่ก็อย่างที่กล่าว ต้องไม่ เห็นการพลิกลงมาต่ำกว่าระดับนี้สำคัญด้วย ซึ่งก็คือ ต้องไม่ลงมาต่ำกว่า 4.30 ไว้ก่อน จะอุ่นใจกว่า... และ การขึ้น อาจจะขึ้นแรงๆ หรือเร็วๆ ขึ้นไปทดสอบระดับ ที่เคยลงมาได้ เรียกว่า ระดับ 5.0-5.2 ก็อาจจะเห็นได้ในระยะเวลาอันสั้นๆ เพราะดูจากการลงที่ผ่านมาแล้ว ไม่มี Volume ในการลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่การตั้งในวันวานนั้น มี Volume เข้ามาอย่างน่าสนใจ จึงขึ้นแรงได้